
Atvinnu- og hafnarráð - ATH                                                                                                                          Samráðsnefnd um  
Umhverfis- og skipulagsráð - USK                                                                         þróun hafnarsvæða 
 

 
 
   

Fundargerð 

2. fundur samráðsnefndar um þróun hafnarsvæða haldinn fimmtudaginn 12. janúar  
kl. 16:00 á skrifstofu Reykjaneshafnar að Víkurbraut 11, 230 Reykjanesbæ. 

Mættir:  Frá RNH Hjörtur Magnús Guðbjartsson (HMG) og Sigurður Guðjónsson (SG). 
  Frá USK Róbert Jóhann Guðmundsson (RJG) og Helga María Finnbjörnsdóttir (HMF). 
 

Að auki sat fundinn Halldór Karl Hermannsson (HKH) hafnarstjóri Reykjaneshafnar og Gunnar Kristinn 
Ottósson (GKO) skipulagsfulltrúi Reykjanesbæjar. 
 

DAGSKRÁ 

1. Þróun og skipulag kringum Njarðvíkurhöfn.  
GKO fór yfir stöðu mála varðandi skipulag upp af Njarðvíkurhöfn og fyrirhugaðri uppbyggingu á 
aðstöðu fyrir Skipaklasa á Fitjabakka sunnan við Skipasmíðastöðina í Njarðvík. Menn eru sammála 
um að leggja áherslu á skipulag þessa svæðis sem fyrst og því verði fylgt eftir á næstu mánuðum.  

__________________________________________________ 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 17:35. 
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